



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอรพรรณ สงเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๓๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอรพรรณ สงเรืองศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๒๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอรพรรณ สงเรืองศรี

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๒๖๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ไส้เลื่อนคือภาวะที่ลำไส้เคลื่อนที่จากช่องท้องออกมาสู่ภายนอกหน้าท้องเนื่องจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อหน้าท้องไม่แข็งแรง และมีความดันในช่องท้องสูง เช่น ขณะไอหรือจาม ทำให้เห็นเป็นก้อนบวมอยู่บริเวณผนังหน้าท้องหรือบริเวณขาหนีบ ซึ่งถ้าหากลำไส้ที่เลื่อนออกมามีการบิดจะทำให้ลำไส้ขาดเลือดไปเลี้ยงจนเกิดภาวะลำไส้เน่า และอาจเกิดการติดเชื้อในร่างกายน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน และมีไข้

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๙ ปี มาโรงพยาบาลเนื่องจาก แพทย์นัดมาเพื่อทำผ่าตัดไส้เลื่อนข้างซ้าย เนื่องจากประมาณ ๑ เดือนที่แล้ว ตรวจพบว่ามีก้อนบริเวณขาหนีบข้างซ้ายและเริ่มมีอาการปวด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อน แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ HN ; ๖๐๖๓-๔๖,AN ; ๑๑๘๘๐-๕๔ ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายและวางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด เมื่อรับผู้ป่วยไว้ในการดูแลได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อประเมิน ความพร้อม ความรู้ความเข้าใจในการผ่าตัดรวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ระยะเวลาผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมผู้ป่วยไปวางแผนการพยาบาลและจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัด จากการซักประวัติผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยาแพ้อาหาร ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ดื่มสุราสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓-๔ แก้ว ปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี และช่วยเหลือตัวเองได้ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๕๘/๘๔ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๗๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาทีผลการตรวจ โลหิตวิทยา มีดังนี้ Hemoglobin ๑๔.๔ g/dl (ค่าปกติ ๑๔-๑๗ g/dl) Hematocrit ๔๓ % (ค่าปกติ ๔๑-๕๑ %) WBC ๘.๗ K/uL (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗ K/uL) Platelet ๒๑๕ K/uL (ค่าปกติ ๑๔๐-๔๕๐ K/uL) FBS ๙๐ (ค่าปกติ ๘๐-๑๒๐ mg/dl) Sodium ๑๔๐ mmol/L (ค่าปกติ ๑๓๕-๑๔๕ mmol/L) Potassium ๔.๗๘ mmol/L (ค่าปกติ ๓.๕-๕.๑ mmol/L) Chloride ๑๐๗.๖ mmol/L (ค่าปกติ ๑๐๐ -๑๑๐ mmol/L) Carbon dioxide ๒๖.๕mmol/L (ค่าปกติ ๒๔-๓๒ mmol/L) BUN ๑๔ mg/dl (ค่าปกติ ๘-๒๐ mg/dl) Creatinine ๐.๙ mg/dl (ค่าปกติ ๐.๘-๒ mg/dl) ผลตรวจ EKG ปกติ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนข้างซ้ายวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๐ น. ก่อนการผ่าตัดมีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการผ่าตัดไส้เลื่อน มีการทวนสอบชื่อ นามสกุลของผู้ป่วยและข้างที่ต้องทำหัตถการ โดยขานให้ทราบร่วมกันทั้งศัลยแพทย์ พยาบาล ห้องผ่าตัดและพยาบาลวิสัญญี ดูแลการจัดทำที่เหมาะสม จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมส่งให้ศัลยแพทย์ตามลำดับการผ่าตัดไส้เลื่อน ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด มีการป้องกัน

ไม่ให้เกิดการติดเชื้อระหว่างการทำการผ่าตัด ตลอดจนมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะผ่าตัด ผู้ป่วยเสียเลือดจากการผ่าตัดเล็กน้อยเสร็จสิ้นการผ่าตัดเวลา ๑๐.๕๐ น. ดูแลเช็ดทำความสะอาดและแต่งตัวให้ผู้ป่วย ประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากห้องผ่าตัดไปยังห้องพักฟื้น หลังผ่าตัดได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

หลังการผ่าตัดได้เลื่อน ๓ วัน แผลผ่าตัดของผู้ป่วยแห้งดี ไม่มีอาการอักเสบ บวมแดงร้อน ไม่มีสารคัดหลั่งออกจากแผล ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลลดลง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีพอควร แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านจึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัดได้เลื่อน การดูแลแผลผ่าตัด และการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำแพทย์นัดมาตรวจหลังผ่าตัด วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องตรวจศัลยกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดได้เลื่อนปลอดภัย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด
 ๒. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการผ่าตัดได้เลื่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัด และรู้วิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการผ่าตัดได้เลื่อน
- วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการใช้เป็นแนวทาง การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้เลื่อน
 ๒. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของการผ่าตัดได้เลื่อนแก่พยาบาลบรรจุใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดได้เลื่อน ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม ปลอดภัย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด
๒. บุคลากรสามารถเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. บุคลากรสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัด